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การประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2566 

ในวันจันทร์ ที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี  
 

สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
๑. นายอุทัย   ศรีสมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี  
2. นายอรุณ   ภูตะมาตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี  
3. นายตี๋   คำตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี หมู่ที่ 2 
4. นายสงกรานต์   อุปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี หมู่ที่ 3 
5. นายอุดม  ติหะปัญโญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี หมู่ที่ 4 
6. นายวัชระ   สุครีพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี หมู่ที่ 6 
7. นางสาวสุจิตรา  วงษ์จำนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี หมู่ที่ 7 
8. นายวิรัตน์  อินทะวงษ ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองหมี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
๑. นายดาว  หล้าสวย นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายหมี  โปตะวัฒน์ 
นายอนันท์  จัตกุล 
นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมเสนีย์ 
นางชัชมาส  จันทะยางค์ 
นางเพ็ญศรี  พรหมมาศ 
นายทม  วิเศษสุนทร 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี 
เลขานุการนายก อบต.เมืองหมี 
หัวหน้าสำนักปลัด 
รองปลัด อบต.เมืองหมี 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
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เริ่มประชุมเม่ือเวลา  09.00 น. 
 

นายวิรัตน์  อินทะวงษ ์ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี ผู้มาประชุมได้ลงลาย 
 เลขานุการสภาฯ มือชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ ผลปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น 7 คน         

ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕6๕ ข้อ ๒๕ พร้อมเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอุทัย ศรีสมพร ครับสำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี สภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครับ แจ้งเพื่อทราบในวันนี้ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดแจ้งต่อที่
ประชุม เชิญครับ 

 

 1.1 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นางชัชมาส  จันทะยางค์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอนำเรียนเกี่ยวกับ 
หัวหน้าสำนักปลัด การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ออกข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและกำหนดให้มีการ
ติดตั ้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้เราต้องมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแนะแนวทางการจัดทำบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารให้ประชาชนได้รับทราบก่อนคะ 

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับสำหรับเรื่องที่หัวหน้าสำนักปลัดได้แจ้งให้ทราบนั้น มีสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ ประชุมท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 ข้อ 1.2 ต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

นายอุทัย  ศรีสมพร เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางชัชมาส  จันทะยางค์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอนำเรียนเกี่ยวกับ
หัวหน้าสำนักปลัด ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้า 
   ชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. 2565 ซึ ่งกำหนดให้ผู ้มีส ิทธิเข้าชื ่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่กำหนด 
(ตามเอกสาร) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เลขานุการสภาฯอ่านระเบียบวาระการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมหรือแก้ไข) 
ประธานสภาฯ ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้ตรวจรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้วปรากฎไม่มีสมาชิก
สภาฯท่านใดแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
1 ประจำปี ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 แต่อย่างใดและขอให้สมาชิกสภาทุก
ท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่มีข้อความต้องแก้ไขอีก
หรือไม่ หากไม่มีผมขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 

ที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม  จำนวน    6   เสียง 
 ไม่รับรอง   จำนวน     -     เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน     -     เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
 3.1 การดำเนินงานโครงการการเงิน (โอนงบประมาณ ประจำปี 2565 และการจ่ายขาด 

เงินสะสม) 
นายอุทัย  ศรีสมพร สำหรับการดำเนินงานโครงการการเง ิน (โอนงบประมาณ ประจำปี 2565 และ
ประธานสภาฯ  จ่ายขาดเงินสะสม) ขอเชิญท่านนายก ครับ 
นายดาว  หล้าสวย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู ้เข้าร ่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอนำเรียน           
นายก อบต.  ชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  

ปีงบประมาณ 2565 และการโอนงบประมาณปี 2565 ซึ่งมีการกันเงินงบประมาณไว้
จ ่ายในปีงบประมาณ 2566 การจ่ายขาดเงินสมดำเนินการการได้ประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์แล้ว  
- สำหรับงานซ่อมคลองส่งน้ำยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกษตรกรยังใช้น้ำคลองส่งน้ำ 

คาดว่าจะดำเนินการซ่อมคลองส่งน้ำในช่วง เดือน มิถุนายน ครับ 
- การวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าดอกคำ ลงสู่น้ำโขง จุดนี้ก็เกิดปัญหากับพื้นที่แต่เราก็ได้

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 
- ขอเรียนให้ทราบว่า บ้านหนองแจ้ง ซ. 1 ยังมีปัญหาเรื่องของการบริจาคที่ดิน ซึ่งยัง

ไม่ได้ดำเนินการเป็นเอกสารแบ่งแยกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ 
- การก่อสร้างโดมสำหรับไว้ใช้งาน ได้สำรวจครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากรายการที่จะก่อสร้าง

โดมนั้น สถานทีม่ีครุภัณฑ์ที่ยังไม่ชำรุด สำหรับการก่อสร้างโดม เราจะทำเป็นโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม และจะนำเข้าประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อไป 

- สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสม ยังคงเหลือ 2 โครงการที่ยังไม่ได้ทำ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และโครงการจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 

สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย  
- งานขยายเขตประปาเมืองหมี 564 เมตร 

                    



๔ 

 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี                                          (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) 
สมัยสามญั สมยัที่ 2 ประจำปี 2566                                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี 
 

- เชื่อมคอถนน      
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ยาว 9 เมตร 
- ทำคลื่นถนน บ้านศรีชมชื่น 
- สำหรับการกันเงินทำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองเดิด-ท่าดอกคำ     

คงจะดำเนินการไม่ได้เพราะถ้าขุดก็จะติดท่อประปาภูมิภาค 
- อาคารเอนกประสงค์ก็ดำเนินการใกล้จะเสร็จแล้ว 
- สำหรับเสาธงชาติหน้าสำนักงานคงจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน  

สำหรับงานเราไม่สามารถดำเนินการเองได้เราต้องยึดระเบียบกฎหมายของทาง
ราชการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

นายอุทัย ศรีสมพร ครับสำหรับรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการ
ประธานสภาฯ  สิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี     
   อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายขอเชิญท่านนายก 
   ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายดาว หล้าสวย เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกองค์การ     
นายก อบต.  บริหารส่วนตำบลเมืองหมี ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
   รายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า)  
   หมู่ที่ 3 บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
   เรื่องเดิม 

ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี ได้ขออนุมัติกันเงิน โครงการ
ก่อสร้างป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า) ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2565 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า) 
หมู่ที่ 3 บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ปริมาณงานขนาด
กว้าง 2.4 เมตร ยาว 4.80 เมตร คิดเป็นพื ้นที ่ไม่น ้อยกว่า 11.52 ตารางเมตร                 
(ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองหมี กำหนด) รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 32 ข้อ 4) งบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินในครั้งนี้ 130,000 
บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) 

   แก้ไขเป็น 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า) หมู่ที่ 3 

บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จากเดิม ปริมาณงานขนาด
กว้าง 2.4 เมตร ยาว 4.80 เมตร คิดเป็นพื ้นที ่ไม่น ้อยกว่า 11.52 ตารางเมตร         
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ปริมาณงานขนาดกว้าง 2.7 เมตร ยาว 8.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 21.6 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองหมี กำหนด) รายละเอียด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 – 2565 หน้า 32 ข้อ 4) งบประมาณท่ีขออนุมัติ 

130,000 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)             
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 เหตุผลความจำเป็น 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี ได้เปิดให้บริการประชาชนมาติดต่อเป็น

ประจำทุกวันในเวลาราชการ ซึ่งในปัจจุบันบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองหมี ไม่มีป้ายชื่อที่ใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์บอกสถานที่สำนักงานที่ชัดเจน ทำให้
ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อประสานงานไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมายัง
สถานที่ราชการได้อย่างรวดเร็ว 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี จึงต้องมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และ
บริเวณรอบๆ ควรมีป้ายชื ่อสำนักงานที่ชี ้ตำแหน่งให้ชัดเจน เพื ่อช่วยในการบริการ
ประชาชนประหยัดเวลาในการเดินทางแก่ผู้มาติดต่อราชการ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ
ก่อสร้างป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี ขึ้นมา 

 

นายอุทัย  ศรีสมพร  ครับสำหรับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง  
ประธานสภาฯ    โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายอรุณ  ภูตะมาตย์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านนายกได้เสนอขอ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการกระผมเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เราก็ได้สร้างมาหลายปีแล้วแต่ยังขาดป้ายสำนักงาน 
เวลาส่วนราชการมาติดต่อราชการบางหน่วยงานยังไม่รู ้เลยว่าสำนักงานอยู ่ตรงไหน 
กระผมเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายอุทัย  ศรีสมพร  มีใครแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อท่ีประชุม ครับ  
ประธานสภาฯ    ขอมติ ครับ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน (ด้านหน้า)   
หมู ่ท ี ่  3 บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  หมู ่ท ี ่  3               
บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 เห็นชอบอนุมัติ   จำนวน    6    เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ   จำนวน     -      เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน     -      เสียง 
 4.1.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเดิด –บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองแจ้ง ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

นายอุทัย ศรีสมพร ครับสำหรับรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการ
ประธานสภาฯ  สิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเดิด-บ้าน   

ท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด 
ต่อที่ประชุมสภาฯครับ 

นายดาว หล้าสวย เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกองค์การ     
นายก อบต.  บริหารส่วนตำบลเมืองหมี ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
   รายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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สายทาง บ้านหนองเดิด-บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแจ้ง ตำบลเมืองหมี  อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย      

   เรื่องเดิม 
ตามที่ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี ได้ขออนุมัติกันเงินโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองเดิด-บ้านท่าดอกคำ ตำบล   
เมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเดิด-บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแจ้ง ตำบล
เมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.125 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองหมี กำหนด) รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 40 ข้อ 34) งบประมาณที่ขออนุมัติกันเงิน
ในครั้งนี้ 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) 

   แก้ไขเป็น 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบ้านหนองเดิด-บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแจ้ง ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย   จากเดิม ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 180 เมตร       
หนา 0.125 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองหมี กำหนด) รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 – 2565 หน้า 40 ข้อ 34) งบประมาณที่ขออนุมัติ 
200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเดิด-บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แจ้ง ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 101 เมตร หนา 0.125 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อ 
(ตามแบบแปลนของ อบต.เมืองหมี กำหนด) งบประมาณที่ขออนุมัติ 200,000 บาท      
(-สองแสนบาทถ้วน-)  

นายอุทัย  ศรีสมพร  ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงลายละเอียดมีใครแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม 
ประธานสภาฯ จะขอมติต่อท่ีประชุมสภาฯ ขอมติ ครับ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านหนองเดิด-บ้านท่าดอกคำ หมู่ที ่ 5 บ้านหนองแจ้ง ตำบลเมืองหมี 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 
0.125 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อ งบประมาณที่ขออนุมัติ 
200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) 

 เห็นชอบอนุมัติ   จำนวน    6    เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ   จำนวน     -      เสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน     -      เสียง 
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  4.2 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านหนองแจ้ง หมู่ที่ 5 ซอย 2 
นายอุทัย  ศรีสมพร  เชิญท่านายกชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายดาว  หล้าสวย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ
นายก อบต.  น้ำท่วมขัง ตามท่ีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้าน 

หนองแจ้ง หมู่ที่ 5 ซอย 2 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกทำการสำรวจแล้ว
ว่าเกิดน้ำท่วมขังจริงทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบากและเกิดอันตรายได้ เพ่ือเป็นการ 

 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่ต่ำ และเป็นทางน้ำผ่าน ซึ่งบริเวณที่
น้ำเคยไหลผ่าน ได้มีการถมดินสูงขึ้น จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในการแก้ไขปัญหาเราต้องวาง
ท่อระบายน้ำเพ่ือให้น้ำระบายลงสู่หนองส้มฮอง ต่อไป 

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับตามท่ีท่านนายกได้นำเรียนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านหนองแจ้ง หมู่ที่ 5 ซอย 2  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่

มีใครแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมกระผมขอความเห็นชอบต่อสภานะครับว่าเห็นชอบตามที่
ท่านนายกได้เสนอการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหรือไม่ ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านหนองแจ้ง หมู่ที่ 5 ซอย 2 ตามที่เสนอ 
 เห็นชอบ    จำนวน     6    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จำนวน      -      เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน      -      เสียง 
 

4.3 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายบ้านท่าดอกคำ – หนองเดิด (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว   
หนองแจ้ง)  

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายบ้านท่าดอกคำ – หนองเดิด (หน้าร้าน
ประธานสภาฯ  ก๋วยเตี๋ยวหนองแจ้ง) เชิญท่านนายก ครับ 
นายดาว  หล้าสวย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอนำเรียนเกี่ยว
นายก อบต.  กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายบ้านท่าดอกคำ – หนองเดิด (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว 

หนองแจ้ง) เมื ่อเกิดฝนตกก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำ สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนและผู้สัญจรไปมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมีได้ออกตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังจริง โดยมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความ
เดือดร้อนและถนนดังกล่าวประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก สำหรับการแก้ไขปัญหา
เราต้องเจาะข้ามถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำให้น้ำไหลลงสู่หนองน้ำสาธารณะต่อไป ครับ 

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายบ้านท่าดอกคำ – 
ประธานสภาฯ  หนองเดิด (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหนองแจ้ง) ไปแล้วนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
   ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายบ้านท่าดอกคำ – หนองเดิด                               

(หน้าร้านก๋วยเตี ๋ยวหนองแจ้ง) บ้านหนองแจ้ง ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

 เห็นชอบ    จำนวน    6    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จำนวน     -      เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน     -      เสียง    
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4.4 การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณถีนนชำรุด ซอย 3 หมู่ที่ 
5 บ้านหนองแจ้ง)  

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับเชิญท่านนายกชี ้แจงการแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนชำรุด ซอย 3 หมู ่ที ่ 5 บ้าน                  
ประธานสภาฯ  หนองแจ้ง เชิญครับ 
นายดาว  หล้าสวย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนชี ้แจงต่อ        
นายก อบต.  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณถีนนชำรุด ซอย  

3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแจ้ง) สำหรับถนนเส้นนี้ใช้งานมาหลายปีแล้ว แต่จุดที่ถนนชำรุดเป็น
ทางน้ำไหลผ่านจึงเกิดการกัดเซาะ ของดินทำให้เกิดดินทรุดและทำให้ถนนทรุดตัว เป็น
หลุมใหญ่ ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้ยานพาหนะเดินทางสัญจร ได้รับความเดือดร้อนเดินทาง
ไม่สะดวก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนจะดำเนินการนำหินไปลงในจุดที่พื้นถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นการเบื้องต้น 

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับตามที่ท่านนายกได้นำเรียนต่อสภาเกี ่ยวกับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
ประธานสภา  เดือดร้อนของประชาชนกรณีถนนชำรุด ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแจ้ง มีสมาชิกสภาท่าน 
   ใดแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายอรุณ  ภูตะมาตย์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมก็ขอขอบคุณคณะผู้ 
ส.อบต. ม.5  บริหารที่ได้เห็นความสำคัญและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนให้ได้รับ 
   ความสะดวกและปลอดภัย ขอบคุณครับ   
มติที่ประชุม เห ็นชอบให ้ดำเน ินการแก ้ไขปัญหาและบรรเทาความเด ือดร ้อนของประชาชน                

กรณีถนนชำรุด ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแจ้ง 
เห็นชอบ    จำนวน    6   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   จำนวน     -     เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน     -     เสียง 
 

 4.5 การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ 
นายอุทัย  ศรีสมพร ครับเชิญท่านนายกชี้แจงเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายดาว  หล้าสวย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการ 
นายก อบต. กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะบ้านบุ่งเล ในการกำจัดผักตบชวาถ้าเราจะทำการ

กำจัดเราจะเอาผักตบชวาไปทิ ้งไหน หรือจะเก็บไปทำปุ ๋ยหมัก ผลดีของการกำจัด
ผักตบชวาในหนองน้ำสาธารณะการกักเก็บน้ำก็จะเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน ครับ 

นายอนันท์  จัตกุล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำจัดผักตบชวา 
รองนายก ถ้าเป็นไปไดเ้ราประกาศให้ชาวบ้านร่วมกันรื้อผักตบชวาดีไหมครับ แล้วนำผักตบชวาไปทำ

เป็นปุ๋ยหมัก ดีไหม ครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร มีใครแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุม ครับ 
ประงานสภาฯ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะบ้านบุ่งเล หมู่ที ่ 4 ตำบล  
เมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
เห็นชอบ    จำนวน    6   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   จำนวน     -     เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน     -     เสียง 
 

 4.6 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
นายอุทัย  ศรีสมพร  ครับเชิญท่านนายกชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย 
ประธานสภา  แอสฟัลท์คอนกรีต เชิญครับ 
นายดาว  หล้าสวย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการปรับปรุงซ่อม      
นายก อบต.  แซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตนั้น เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาได้รับความลำบากและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ จึงขอดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
ครับ 

นายอุทัย  ศรีสมพร ครับมีใครแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภา 
นายอุดม  ติหะปัญโญ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมเห็นดีด้วยครับกับ   
ส.อบต. หมู่ที่ 4  การปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เพ่ือความสะดวก 
   และปลอดภัยในการสัญจรของชาวบ้าน ขอบคุณครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร ครับมีใครแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 

ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
เห็นชอบ    จำนวน    6   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   จำนวน     -     เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน     -     เสียง 
 

 4.7 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเมืองหมี  
นายอุทัย  ศรีสมพร เช ิญท่านนายกชี ้แจงรายละเอียดเกี ่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ประธานสภาฯ  ลูกรัง ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เชิญครับ 
นายดาว  หล้าสวย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนเกี่ยวกับการ
นายก อบต.  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเมืองหมี เพ่ือเป็นการซ่อมแซมถนน  
   ลูกรังในการสัญจรไป-มา เพ่ือการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสามารถแก้ไขปัญหาการชำรุดเสียหายของถนน
ดังกล่าวได ้ขอบคุณครับ 
นายอุทัย  ศรีสมพร ตามท่ีท่านนายกได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง       
ประธานสภา ตำบลเมืองหมี มีสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ        

เชิญครับ 
นายอรุณ  ภูตะมาตย์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านนายกได้เสนอมา  
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วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 5 เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลเมืองหมี กระผมก็ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารที่เห็นความสำคัญและความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ให้ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย ขอบคุณครับ 

นายอุทัย  ศรีสมพร มีสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
ประธานสภา  มีกระผมขอมติต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 
เห็นชอบ    จำนวน    6   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   จำนวน     -     เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน     -     เสียง 
 

นายอุทัย  ศรีสมพร มีสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอเข้าสู่
ประธานสภา  ระเบียบวาระท่ี 5 ต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายอุทัย ศรีสมพร ครับสำหรับระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ กระผมขอนำเรียนสอบถามแต่ละหมู่บ้านนะครับ
ประธานสภา   
  หมู่ที่ 1 ครับสำหรับหมู่ที่ 1 บ้านเมืองหมีใหญ่ กระผมขอเสนอเรื่องคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรครับ  

ซึ่งคลองส่งน้ำก็มีความสำคัญต่อเกษตรกรเป็นจำนวนมากเพราะชาวบ้านได้ใช้น้ำเพ่ือ
การเกษตรเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดี ครับ 

นายดาว  หล้าสวย ครับสำหรับเรื ่องคลองส่งน้ำทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี จะได้ดำเนินการ    
นายก อบต.  ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ชำรุดอยู่ครับ  
นายตี๋  คำตา  สำหรับหมู่ที่ 2 บ้านศรีชมชื่น ขอถนนข้าคลองส่งน้ำเชื่อมต่อ บ้านศรีชมชื่น-บ้านท่าดอกคำ     
ส.อบต. หมู่ที่ 2  และ ซอยบ้านนางอวน เชื่อมไปหาสวนปาล์ม ครับ 
นายสงกรานต์ อุปรี สำหรับหมู่ที่ 3 บ้านท่าดอกคำ  
ส.อบต. หมู่ที่ 3   -ไม่มี- 
นายดาว  หล้าสวย สำหรับถนนหน้าบ้านนายหมี โปตะวัฒน์ บริษัทรับเหมาทำประปาจะดำเนินให้ในตอน 
นายก อบต.  ไหนครับกับการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุด 
นายหมี โปตะวัฒ  สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุด จากการก่อสร้างประปาส่วนภูมิภาค               
รองนายก อบต.  ซึ่งได้รับการประสานจากผู้รับเหมาก่อสร้างระบบประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการให้ใน 
   เร็วๆนี้ครับ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนครับ 
นางเพ็ญศรี พรมมาศ ขอสอบถามนะคะว่าตอนที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างมาดำเนินการก่อสร้างประปาส่วนภูมิภาค  
รองปลัด อบต.  เราได้ถ่ายรูปถนนเส้นที่ใช้ขนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างไว้หรือเปล่าคะถ้าได้ถ่ายรูปไว้เรา 

จะมีภาพประกอบว่าก่อนประปามาดำเนินการก่อสร้างถนนเราอยู่ในสภาพแบบไหนและ
หลังก่อสร้างระบบประปาถนนเราชำรุดเสียหายขนาดไหนคะ 

นายอุดม  ติหะปัญโญ สำหรับบ้านบุ่งเล หมู่ที ่ 4 ถนนชำรุดจำนวน 4 จุด ซึ่งหลุมเกิดจากการก่อสร้างระบบ        
ส.อบต. หมู่ที่ 4  ประปา เป็นหลุมใหญ่เวลาสัญจรกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ 
นายอรุณ ภูตะมาตย์ สำหรับบ้านหนองแจ้ง มีเรื่องคลองส่งน้ำที่ท่อลอดอุดตันเราจะมีวิธีแก้ไขได้หรือเปล่าครับ      
ส.อบต. หมู่ที่ 5  ถ้าแก้ไขได้ผมว่าน้ำที่เราสูบส่งให้เกษตรกรก็จะได้น้ำแบบเต็มที่ ขอบคุณครับ 

          



๑๑ 
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ซอย 3 บ้านหนองแจ้งที่ถนนชำรุด ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ไขด้วยนะครับผมกลัวจะเกิด
อันตรายกับชาวบ้านที่สัญจรไปมา ครับ 

นายวัชระ สุครีพ  สำหรับ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเดิด  
ส.อบต. หมู่ที่ 6  ไม่มี ครับ 
น.ส.สุจิตรา วงษ์จำนงค์ สำหรับหมู่ที ่ 7 บ้านบุ่งเลใหญ่ น้ำท่วมขัง ขอความอนุเคราะห์ลอกรางระบายน้ำส่ วนที่     
ส.อบต. หมู่ที่ 7  อุดตันคะ เพราะจะทำให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น ขอบคุณคะ 
นายอุทัย  ศรีสมพร ครับมีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายดาว  หล้าสวย ครับสำหรับเรื่องการซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านเมืองหมีใหญ่  ผมว ่ า จะ ให ้หยุ ด
นายก อบต.  สูบน้ำ ในช่วงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป เพ่ือที่จะได้ซ่อมแซมในจุดที่คลองแตก  
   ครับ 

หมู่ที่ 2 บ้านศรีชมชื่น ถนนเลียบคลองส่งน้ำ ความยาวประมาณ 104 เมตร เราได้
นำเข้าแผนไว้แล้ว 

หมู่ที่ 4 ถนนบ้านบุ่งเลที่ชำรุดเกิดจาการวางท่อประปาผมจะให้กองช่างออกสำรวจ
แล้วทำหนังสือแจ้งให้ประปาส่วนภูมิภาคได้รับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม
ต่อไปครับ 

หมู่ที่ 5 สำหรับเรื่องคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองแจ้งที่ท่อลอดน้ำอุดตันเราให้
เกษตรกรช่วยกันทำได้ไหม 

นางเพ็ญศรี พรมมาศ เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดภัยแล้ง แต่ถ้าจังหวัดยัง  
รองปลัด อบต.  ไม่ได้ประกาศภัยแล้ง เราต้องดูแนวทางการช่วยเหลือประชาชน เราจะต้องตั้งงบสำรองจ่าย 

ไว้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการเกิดภัยแล้ง 
นายวิรัตน์  อินทะวงษ์ สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดภัยแล้ว ต้องมีประกาศ
ปลัด อบต.  จากทางจังหวัดก่อนนะครับเราถึงจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ 
นางชัชมาส จันทะยางค์ ขอแจ้งเรื ่องโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้าสำนักปลัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  

2566 จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบและร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรคะ แต่จะปลูกวันไหน
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ 

นายอุทัย  ศรีสมพร สำหรับเรื่องอ่ืนๆ มีใครเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครเสนออะไรอีก ผมขอปิด 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ครับ 
 
 

 

ปิดประชุมเมื่อเวลา ๑๒.00 น. 
 

   

                                        (นายวิรัตน์  อินทะวงษ์) ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                      เลขานุการสภา อบต.เมืองหมี 
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 คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี  
สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 แล้วเห็นว่า
ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

        

           

(นายอรุณ  ภูตะมาตย์) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 

 
 (นายตี ๋ คำตา) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

     
 (นายวัชระ  สุครีพ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    

 
(นายอุทัย  ศรีสมพร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


